

Kim Vu

> COVID-19 VÀ GIỚI ĐẠO

>

>

>

> Chưa bao giờ một virus bé tí teo, mới chỉ vài năm ngoài còn "vô danh tiều tụy" bỗng trở thành mối đe dọa toàn cầu, khi làm mọi người hoảng loạn, hoang mang, do sự công phá kinh khủng nhanh chóng và tàn bạo.

>

>

>

> Sự công phá vũ bão không ngừng đang làm rối loạn, điên đảo toàn bộ sinh hoạt của con người trong các lãnh vực sức khỏe, giáo dục, chính trị, kinh tế, xã hội... mà còn làm đảo lộn sinh hoạt tâm linh, hoạt động thờ phụng của các tôn giáo trên khắp địa cầu.

>

>

>

> Vì lo ngại cộng đồng trung, họ tiếp do sự bất ổn nảy nở, các nhà thờ đóng cửa, thánh lễ không được cử hành cho cộng đoàn, các lớp giáo lý tạm ngưng, nhiều giáo phận cho phép xưng tội tại nhà thờ, và ngay tại Rôma, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng thay đổi hầu như toàn bộ sinh hoạt mục vụ của Ngài, và chấp hành những biện pháp ngăn chặn virus mới để tránh chính quyền Ý ban bố.

>

>

>

> Động trời của sự xâm lấn người mới, ngang ngửa của Covid-19, và những biện pháp mục vụ được đưa ra bởi các động viên quyên, không ít người tin họ đã có những cảm nghĩ trái chiều.

>

>

>

> Có người cho rằng những biện pháp đóng cửa nhà thờ, họ chỉ sinh hoạt tông đồ giáo dân, ngưng các lớp giáo lý, chỉ cho phép rửa tội tại nhà thờ... là những hành động bị hiểu lầm một đức tin yếu kém, một tinh thần nhu nhược chấp theo chủ đạo, họ ngưng dấn thân xã hội, tạm quyên, mà không biết lợi ích của họ khó khăn, thậm chí thách thức đạo đức làm những đức tin, sự tinh thần quỵ cụp, anh dũng, bất khuất của tín nhân tân Đạo.

>

>

>

> Có người cho rằng chính lúc này, họ bao giờ hết, Giáo Hội phải chấp nhận là Giáo Hội của Đức Kitô, Giáo Hội có Chúa Kitô, một Giáo Hội vượt trên tất cả đe dọa, dù đe dọa đó đến từ đâu, và điểu phải làm là kiên cố vững chắc, liúu lĩnh hi sinh vì những gì Giáo Hội đang là,

đang có, mà không cần phải thay đổi, thích nghi cho phù hợp. Họ nhận ra, những kiểu cách "chạy theo xu hướng thế giới", rập rập tuân hành chế độ của thế quyền sẽ chỉ làm giảm thiểu lòng tin của người tín hữu vào Thiên Chúa..

>
>
>

> Thế ra, không chỉ Việt Nam, mà ngay giữa thánh đô Rôma, sau khi lập nên đồng cấp của các nhà thờ trong toàn giáo phận Rôma của Đức Giám Mục Rôma, cũng có những phản ứng tiêu cực, không chỉ thành phần tín hữu, mà còn tầng lớp thượng lưu có thế giá. Pháp cũng không tránh khỏi tình trạng này, khi một giám mục giáo phận lên tiếng không đồng ý với việc đóng cửa nhà thờ, họ chỉ các sinh hoạt phụng vụ của các giáo phận khác.

>
>
>

> Đồng trạng thái đối diện và những quy tắc đối xử của các đồng bào quyên, người Việt, với tư cách một tín hữu xin được chia sẻ với Bề trên một vài suy tư:

>
>
>

> Giáo Hội là Mẹ luôn che chở, bảo vệ sự sống của con mình:

>
>
>

> Nếu nhìn Giáo Hội là một cơ chế công khai, một cơ cấu hành chánh chặt chẽ, một pháo đài giáo lý mang tính phòng thủ, chiến đấu, chúng ta sẽ không thể hiểu được ý nghĩa cũng như giá trị của những quy tắc đối xử một cách nghiêm túc những đe dọa chính sự sống của giáo dân do Covid-19 mang lại.

>
>
>

> Khi quy tắc đối xử đóng cửa nhà thờ, những các sinh hoạt phụng vụ, Giáo Hội hành xử những người mà yêu cầu con, bằng tình mẫu tử bao la, và với quyên bảo vệ bằng bất cứ giá nào sự sống của đàn con, vì chính một mình mẹ là người đã cho các con sự sống.

>
>
>

> Khi quy tắc tâm bảo vệ sự sống của đoàn chiên, Giáo Hội xác tín: Thiên Chúa là Sự Sống, là Thiên Chúa hằng sống, là Đồng ban sự sống cho muôn loài, nên sự sống là món quà quý báu con người nhận được từ Thiên Chúa. Vì thế, Thiên Chúa luôn trân trọng và gìn giữ sự sống mà người đã ban cho nhân loại.

>
>
>

> Khi cha Ápraham làm tổ phả dân riêng, Thiên Chúa đã ban cho ông Isaac, con trai duy nhất khi ông và vợ ông đã lưu lạc tuổi (x. St 17,15-19), để ông biết: Thiên Chúa đang nay ông tôn thờ là Thiên Chúa của sự sống, Thiên Chúa ban sự sống. Ngài còn đi xa hơn, khi cho thiên sứ đến

ngăn tay ông, không để ông làm tòn thỏng sự sống của con trai Isaac, khi ông vắng mặt đem Isaac lên núi, giết đi làm của lễ tế Giavê Thiên Chúa, như tập tục sống con người cho các tòn trong các tôn giáo ngu thốn thối đó (x. St 22). Mẹ tòn nà, Thiên Chúa mợc khố cho ông và dân riêng: Ngài không mợn của lễ dâng Ngài là mợng sống con người, vì sự sống con người là đứu quý giá trờc mặt Ngài, bớ do chính Ngài đã trao ban.

>

>

>

> Trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu cũng đã khố ng đứnh: Ngài không đứ kờ trờm, người chẵn chiên thuê hay sói rờng hãm hại hay lờy đứ mợng sống của chiên Ngài, như ng cợng rờn quố quyố t: "Tôi chính là Mợc Tờ nhân lành, Mợc Tờ nhân lành hy sinh mợng sống mình vì đoàn chiên" (Ga 10,11).

>

>

>

> Chúa chiên nhân lành là Đức Giêsu không giố ng như "kờ trờm chớ đứn đứ ăn trờm, giố t hại và phá hại" (Ga 10,10), hay như "người làm thuê, vì không phớ là mợc tờ, và vì chiên không thuợc vớ anh, nên khi thớy sói đứn, anh bớ chiên mà chớy. Sói vớ lờy chiên và làm cho chiên tán loố n" (Ga 10,12). Như ng Ngài "tờ ý hy sinh mợng sống mình" (Ga 10,18), đứ "cho chiên đứợc sống và sống đứi dào." (Ga 10,10).

>

>

>

> Như thớ, mợc đứch hy sinh của Mợc Tờ nhân lành là chiên của ông đứợc sống và sống đứi dào. Đứi dào đứy là đứợc no nề, đứm áp, đứợc yêu thớng, cợng chiớu, đứợc hạnh phúc, bình an.

>

>

>

> Hình ảnh Mợc Tờ nhân lành là Giáo Hội vớ các Đứng Bớ n Quyố n vớ quyố n yêu thớng, chẵn đứ t. Sớ đứ là quyố n yêu thớng chẵn đứ t, vì chẵn đứ t không yêu thớng sống không là mợc tờ nhân lành như lòng Chúa mong đứợc, như ng sống chớ đứợc giớ là kờ chẵn thuê, hay tên ăn trờm.

>

>

>

> Do đó, quyố t đứnh của Mợc Tờ trờợc như ng nguy hiớ m đứ đứ a sự sống của đoàn chiên, như đứi đứch Covid 19 đứng đứ a tính mợng của mới người phớ đứợc hiớu là quyố t đứnh xuố t phát tở tình yêu mợc tờ đứi vớ đoàn chiên, tờ bớ n phớ n bớ o vớ đoàn chiên khớ nguy cớ bớ giố t hại, và chúng ta hãy tín thác vắng phớ c thi hành, vớ lòng yêu mợn, biớ tở n.

>

>

>

> Phớ i thớ n trờng phân đứnh giá trờ của Lờ Luố t và giá trờ của Con Người:

>

>

>

> Khi bớ c bớ i, khó chớu trờợc như ng quyố t đứnh đứợc của nhà thờ, hớ n chớ thớ i gian cợ hành

phong vụ, hoặc các biện pháp khác nhằm tránh lây nhiễm và bảo vệ tính mạng cho cộng đoàn, chúng ta vô tình rơi vào tình trạng vi phạm các luật lệ quá khích và Pharisiêu cứng đờ bảo vệ ngày xưa đã phớt lờ, bắt bớ Đức Giêsu khi Ngài chữa người bị bệnh bại tay trong ngày sabát là ngày cấm làm việc theo luật Môsê (x. Lc 6,6-10 ; Mc 3,1-6).

>
>
>

> Trông thấy họ, Đức Giêsu không ngạc nhiên: "Đu tiên luôn dành cho con người, cho sự sống và hạnh phúc của con người. Cũng như khi các môn đệ bắt lúa để ăn vì đói, khi băng qua mặt cánh đồng trong ngày sabát, Ngài đã lên tiếng bênh vực các ông trước khi trách nhiệm của người Pharisiêu và luật: con người có giá hơn Lễ Luật, bởi "ngày sabát được tạo ra cho con người, chứ không phải con người cho ngày sabát." (Mc 2, 27).

>
>
>

> Thiên chức, hạnh phúc của con người đang sống là đi xuống lành, vì tất cả con người phải làm cho nhau, và được trở thành "Đu tiên", bởi đó chính là vinh danh đích thực của Thiên Chúa (x. Mt 12,9-14; Lc 6,6-10); đồng thời là đòi hỏi của Giáo hội Luật mới Yêu Thiên Chúa.

>
>
>

> Nay Covid-19 ập tới, đe dọa tính mạng của con người, thì luật đi vào ngày Chúa Nhật, cũng như nếp sinh hoạt phong vụ, tất cả đều có thể được thay đổi, đình chỉ, tạm ngưng, vì lợi ích chung của đoàn chiên. Và đi xuống này không được hiểu như hành vi bất tuân như Thiên Chúa, hay vì phạm giới luật của Ngài.

>
>
>

> Thái độ bất mãn với giáo quy định trong việc đình chỉ sinh hoạt phong vụ cũng nói lên tình trạng gần bó sai lệch của chúng ta vào những hình thức bên ngoài, mang nặng tính phô trương, biểu dương lòng tin, đức tin "đi xuống kiêu hãnh" bởi những hình thức không luôn cần thiết, mà không ăn sâu, như đời sống nội tâm của nguy hiểm, và thực hiện Đức Ái, trong khi cứu nguy hiểm thì không bằng lòng thu được bất cứ hoàn cảnh nào, và Đức Ái thì không thể làm, chấp nhận người, sự can thiệp nào có thể hơn chăng, ngăn chặn.

>
>
>

> "Thần phong vụ Thiên Chúa trong thần khí và sự thật".

>
>
>

> Đức Giêsu, bên bờ giếng Giacóp đã chữa người nói với người pharisai Samari: "Này chớ, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hoặc tại Giêrusalem... Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây – giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những người thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong

thần khí và sự thật" (Ga 4,21-26).

>

>

>

> Nói như thế không có nghĩa chúng ta phải như Giáo Hội hiện hình, chỉ là giáo phận, phòng giáo xứ, nhà thờ, và rút lui vào "cái tôi", cô lập, mất mình khép kín với thần khí và sự thật.

>

>

>

> Hoàn toàn không, vì Giáo Hội là một gia đình, một cộng đồng yêu thương, đoàn lữ hành đang cùng bước đi, nên Giáo Hội, Hiệp Thông với Đấng là Đức Giêsu và với nhau là những chi thể của Thân Thể máu thịt là đời sống tiên quyết.

>

>

>

> Là những Kitô hữu trong Giáo Hội, chúng ta không lên thiên đàng cô đơn, cô lập, rồi thì mất mình, những người lên với nhau, cùng nhau lên, cùng nhau với Nước Trời, cùng nhau thực hiện hành trình với Nước Thiên Chúa, dưới sự lãnh đạo của Đức Giêsu, Mẹ Maria và sự cộng tác của các Đấng Bậc của Thiên Chúa tùy theo chức vụ, chăm nom, dẫn dắt đoàn chiên được trao phó.

>

>

>

> Do đó, Hiệp Thông là yêu tính của Giáo Hội, Hiệp Nhứt là đời sống của những Kitô hữu, nên trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, những Kitô hữu phải gắn bó, hiệp nhứt, hiệp thông với tất cả mọi thành phần trong Giáo Hội, vì đức tin của Giáo Hội là hiệp nhứt, hiệp thông.

>

>

>

> Chính vì có hiệp nhứt trong Giáo Hội mà chúng ta mới thực hiện Thiên Chúa trong thần khí và sự thật được, cũng không phải là thu vào một đức thánh, đức thiêng hiện hình một nơi chốn nào. Chính nhờ đức tin hiệp thông của Giáo Hội, mà chúng ta được hoàn toàn được phân, được trọn vẹn tham dự vào sự sống và tình yêu của Giáo Hội, là Hội Thánh yêu dấu của Đức Giêsu, trong những hoàn cảnh không thể đức thánh nhà thờ, không thể sinh hoạt phụng vụ, không thể cử hành thánh lễ ...

>

>

>

> Vâng, Covid-19 đặt chúng ta, những Kitô hữu vào một hoàn cảnh mà phần đông chúng ta bao giờ thấy. Vào hoàn cảnh đức biết này, chúng ta cần hiểu biết chính xác ý nghĩa và giá trị đức tin của các quy tắc như tất cả những biện pháp ngăn ngừa, để không ai, không thể nào có thể làm suy yếu chúng ta đức tin, và lòng tin tưởng, tín nhiệm Mẹ Hội Thánh.

>

>

>

> Bị trong những thời kỳ khủng hoảng, thời điểm tinh thần đổ vỡ, chao đảo, lung lay, mà quý vị nhất định sẽ không bỏ qua câu hỏi đánh phá Đấng Ái gia đoàn chiên và Mục tử trong Giáo Hội, bằng những bài tinh thần Hiệp Nhất, và triết học tinh thần Hiệp Thông bằng lý lẽ nôm na kiểu căng, bắt tuân phục.

>

>

>

> Hiệp cùng Hội Thánh Việt Nam và toàn cầu, chúng ta xin Chúa cầu tha giải khỏi dịch Covid-19 nguy hiểm, và ban bình an cho tất cả mọi người trên thế giới.

>

>

>

> Là cầu nguyện chân thành bày tỏ lòng Chúa giúp đỡ, nên chúng ta cùng nhau cầu nguyện trong tinh thần hiệp thông với Giáo Hội và tinh thần Vâng Phục của đoàn chiên biết và lắng nghe tiếng Mục tử của mình, những nhân lành như lòng Chúa mong ước: biết rõ chiên mình, gọi tên từng con, "mang vào mình mùi chiên", và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên" (Ga 10,15).

>

>

>

> Jorathe Nguyễn Tím

> Nguồn: tinmungduongpho.blogspot.com

>

>

>

> _._._._.